

Dịch vụ kho hàng quy mô lớn tại Miền Trung

02/06/2023

Cảng Chu Lai (Quảng Nam) thuộc công ty Giao nhận - Vận chuyển quốc tế Trường Hải (THILOGI) sở hữu hệ thống kho hàng quy mô lớn với tổng diện tích gần 300.000m², hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics trọn gói, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm giao nhận - vận chuyển hàng đầu tại miền Trung.



Tổng quan hệ thống kho, bãi cảng rộng gần 300,000m² tại Cảng Chu Lai

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, các doanh nghiệp trong nước buộc phải thắt chặt chi phí sản xuất, đồng thời tạo nguồn hàng dự trữ an toàn để tránh tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng. Thay vì xây dựng nhà kho, nhiều doanh nghiệp lựa chọn thuê ngoài để tiết kiệm chi phí đầu tư. Năm bắt nhu cầu thuê kho, bãi ngày càng tăng cao, cảng Chu Lai đã tập trung quy hoạch và hoàn thiện hệ thống kho, bãi nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ, bảo quản và xuất, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Mô hình kho công nghiệp quy mô lớn, nhiều tiện ích

Yêu cầu của các doanh nghiệp khi lựa chọn dịch vụ lưu trữ hàng hóa là tính thuận tiện trong quá trình vận chuyển, tối ưu chi phí và thời gian... Hệ thống kho nằm trong cảng biển quốc tế Chu Lai, thuộc trung tâm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện như: Quốc lộ 1A, đường ven biển, đường cao tốc... thuận tiện kết nối với các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đồng thời, văn phòng Hải quan được đặt ngay tại cảng Chu Lai giúp việc thực hiện các thủ tục hải quan diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Đây là những lợi thế để công ty thu hút các doanh nghiệp tại miền Trung, Tây Nguyên, Nam Lào, Bắc Campuchia sử dụng dịch vụ.



Kho Ngoại Quan có diện tích 13.440m², được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế tại Cảng Chu Lai

Hiện nay, cảng Chu Lai đang khai thác và vận hành 11 kho hàng, được xây dựng đảm bảo kỹ thuật, an toàn theo tiêu chuẩn châu

Áu với các phân khu chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu lưu trữ đa dạng chủng loại hàng hóa. Diện tích mỗi kho gần 14.000m² với công suất lưu trữ hơn 21.000 tấn hàng, tổng năng lực lưu trữ toàn hệ thống kho lên đến 250.000 tấn.

Toàn bộ các kho được quy hoạch và bố trí khoa học, lắp đặt hệ thống khung, kệ, giá đỡ nhằm tối đa công suất lưu trữ, đảm bảo an toàn, thuận tiện khi phân loại, sắp xếp hàng hóa. Cảng Chu Lai cũng đầu tư các trang thiết bị, máy móc tiên tiến để nâng cao chất lượng đóng gói, bốc xếp hàng hóa. Quy trình lưu trữ hàng hóa được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định về phân loại, bảo quản của từng loại hàng. Hệ thống kiểm soát phòng cháy chữa cháy cảm biến tự động được trang bị ở mỗi kho, giữ nhiệt độ, độ ẩm ở mức phù hợp và cảnh báo kịp thời các nguy cơ cháy nổ. Đồng thời, kho hàng được phun khử trùng, diệt mối mọt định kỳ 3 tháng/lần, đảm bảo chất lượng hàng hóa.

Dịch vụ trọn gói, chính sách giá linh hoạt

Cảng Chu Lai đã tập trung đa dạng hóa dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp. Bên cạnh dịch vụ cho thuê kho (kho hàng thường, kho ngoại quan, kho nội địa, kho có kệ và kho rỗng chứa hàng rời, kho lưu trữ hàng hóa nông sản), bãi container, cảng còn cung ứng các dịch vụ như: thông quan nội địa, quản lý xuất - nhập hàng, đóng gói, bao bì, kiểm kê và báo cáo tồn kho, vận tải và giao nhận...





Bên cạnh đó, cảng Chu Lai cũng áp dụng các chính sách giá linh hoạt để hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Hiện nay, mức chi phí dịch vụ kho và bãi tại cảng được đánh giá thấp hơn khoảng 20% so với các doanh nghiệp khác. Cảng đang là đối tác cung ứng dịch vụ kho, bãi cho nhiều doanh nghiệp lớn như: Sun Paper Savanakhet (Lào), VBS, THACO AGRI, Nguyên liệu giấy Quảng Nam, Năng lượng xanh Idemitsu, Sumida (Nhật Bản), Xindadong (Trung Quốc)... với các mặt hàng chủ yếu là: linh kiện phụ tùng, thiết bị điện tử, sắt cuộn, nguyên liệu giấy, sản lát, tinh bột sắn...

Mở rộng hệ thống kho, bãi, đầu tư xây dựng mô hình dịch vụ kho an toàn với chất lượng cao, chi phí và giải pháp tối ưu, THILOGI đã thu hút nhiều khách hàng trong nước và quốc tế đặc biệt là các doanh nghiệp tại miền Trung, Tây Nguyên, Nam Lào, Bắc Campuchia... sử dụng dịch vụ kho, bãi.

Xem thêm: [Dịch vụ lưu trữ kho bãi tại Cảng Chu Lai](#)